

# การกลับมาอีกครั้งกับ FIVERA วงดนตรีสไตล์ Pop-Opera วงแรกและวงเดียวของเมืองไทย ในงาน “A Night At The Opera” ณ ตรีสรา ภูเก็ต



มาร่วมดื่มด่ำกับเสียงเพลงและอาหารทะเลชั้นเลิศในบรรยากาศยามค่ำคืน ณ ตรีสรา ซีฟู้ด ภูเก็ต จัดโดย คลาส แอ็ค มีเดีย เพื่อสมทบทุนเพื่อองค์กรการกุศล Phuket Has Been Good To Us

ภูเก็ต - ตรีสรา ภูเก็ต ร่วมกับ คลาส แอ็ค มีเดีย เชิญชวนทุกท่านมาดื่มด่ำกับบรรยากาศอันน่าประทับใจด้วยอาหารชั้นเลิศและเพลงอันไพเราะจากวง FIVERA กับแนวดนตรี pop-opera วงแรกและวงเดียวของไทย ที่มาร่วมสร้างประสบการณ์สุดพิเศษที่ยากจะลืม ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 โดยกิจกรรมสุดพิเศษนี้ได้รับการสนับสนุนโดย คลาส แอ็ค มีเดีย รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับ Phuket Has Been Good To Us เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนรัฐบาลต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสแก่เด็กและเยาวชนในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

นอกจากจะได้รับความอึ้งอึ้งใจจากการเป็นผู้ให้แล้ว ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้ดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงจากวงดนตรี FIVERA วงดนตรีวงแรกของไทยที่มีแนวดนตรีแบบ pop-opera ที่เป็นการผสมผสานระหว่างแนวดนตรีร่วมสมัย แนวเพลงป๊อปและคลาสสิกโอเปร่า ผ่านโทนเสียงสูงต่ำทั้ง 5 โทน คือ โซปราโน เมซโซโซปราโน เทนเนอร์ บาร์โตน และเบส สร้างเป็นแนวเพลงที่แปลกใหม่ที่ทั้งกลมกล่อมและไพเราะ

ผู้เข้าร่วมงานสามารถจองห้องพัก Trisara's Pool Rooms and Villas จำนวน 2 คืนในราคาดพิเศษ 50% เริ่มต้นที่ 14,500+++ บาท พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน

บัตรเข้าชมงานสำหรับกิจกรรม “A Night At The Opera” ราคา 4,500 บาท/ท่าน พร้อม Welcome Drink อาหารว่าง และดินเนอร์สุดหรูแบบ 4 คอร์ส ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เกี่ยวกับ ตรีสรา ภูเก็ต

ตรีสรา ในภาษาสันสกฤตแปลว่า “สวนในสวรรค์แห่งที่สาม” รีสอร์ทแห่งนี้มอบประสบการณ์สุดพิเศษบนเกาะภูเก็ต รีสอร์ทแห่งนี้ห่างจากสนามบินภูเก็ตเพียง 15 นาที โอบล้อมไปด้วยป่าเขตร้อนและสวนพันธุ์ไม้หายาก พูลวิลล่าที่กว้างขวาง 48 หลังหันหน้าเข้าหาทะเล และบ้านพักส่วนตัวขนาด 2-6 ห้องนอน เรียงรายรอบอ่าว ที่เงียบสงบบนแนวชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือที่เป็นธรรมชาติและงดงามของภูเก็ต

พูลวิลล่า ห้องสวีท และบ้านพักส่วนตัวทั้งหมดออกแบบด้วยการตกแต่งภายในที่เรียบง่าย งดงาม และมีความเป็นส่วนตัวสูง

การใส่ใจในรายละเอียดช่วยกำหนดประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครทั่วทั้งโรงแรม ซึ่งรวมถึงสระว่ายน้ำน้ำแร่ชอบหินอ่อนสีเทา ตามธรรมชาติในวิลล่าและห้องสวีททั้งหมด ซึ่งมองเห็นทะเลอันดามันและวิวพระอาทิตย์ตก ที่งดงามน่าทึ่งตลอดปี

ตรีสิรา มีชื่อเสียงด้านประสบการณ์การรับประทานอาหารแบบดั้งเดิม ทริตเมนต์สปา และประสบการณ์ ที่เต็มไปด้วยจินตนาการ แขกทุกท่านจะได้รับการดูแลโดยทีมงานฝ่ายบริการชาวไทยที่อบอุ่น ซึ่งชื่นชอบ การให้บริการและการต้อนรับ

ตรีสิรา เปิดทำการในปี 2547 โดยมนทาระ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทบริหารจัดการโรงแรม ซึ่งตระกูลปัทมะเสวีเป็นเจ้าของ